



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา  
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง ยาม)  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ตำแหน่ง ยาม จำนวน ๑ อัตรา สังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ หมวด ๔ การสรรหา และการเลือกสรร จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่ำสุดตามลำดับ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง ในการสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง นั้น ต้องเรียกผู้สอบได้ลำดับที่ ๑ ทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่ง ยาม) และต้องรายงานการดำเนินการคัดเลือกและคุณสมบัติของพนักงานจ้างทั่วไป ให้ ก.อบต.จังหวัดชุมพรทราบ ภายใน ๕ วัน นับตั้งแต่วันออกคำสั่ง โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบ ก.อบต.จังหวัดชุมพร

ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบ ดังนี้

๑. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ เรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาต่ำสุดตามลำดับ

๒. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ จะมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกได้ เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา พิจารณาแล้วสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญาจะมีการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งเดียวกันอีก และได้มีการขึ้นบัญชีผู้เข้ารับการคัดเลือกไว้ใหม่แล้วให้ถือว่าบัญชีขึ้นไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก

๓. ผู้สอบคัดเลือกได้ ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ดังกล่าวข้างต้น หากมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

๓.๑ ผู้นั้นได้สละสิทธิการสั่งจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการทำสัญญาจ้างและบรรจุแต่งตั้งภายในเวลาดำเนินการ

๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะสั่งจ้างและแต่งตั้งตำแหน่งที่สอบได้

๔. การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา หากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรแล้วหรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญาจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่จ้างไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสุชาติ บุญเสถียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา

บัญชีแนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๔  
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง ยาม)  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

สอบได้ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นายเรวัต วิจารณ์	๐๒	
๒	นายอภิชัย ชูพันธ์	๐๓	
๓	นายสมพงษ์ เทียมมณี	๐๑	*ขาดสอบ

\*หมายเหตุ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่ง ยาม) ภายหลังจากประกาศนี้.